

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. สรุปรายงานผลการติดตามสถานการณ์การชุมนุม ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการติดตามสถานการณ์การชุมนุม ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีการชุมนุมที่สำคัญ ได้แก่ ๑) การชุมนุมบริเวณหน้าศาลฎีกา และ ๒) การชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งทั้งสองการชุมนุมไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยคณะกรรมการเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านบริหารต่อไป

**๒. สรุปผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (สภาผู้แทนราษฎร)**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (สภาผู้แทนราษฎร) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) ๓๑๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา

๒. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางสาวชุลีพร เดชขำ) ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลไปยังคณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (สภาผู้แทนราษฎร) พร้อมด้วยจัดส่งเอกสารในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๓. มอบให้ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านสื่อสารองค์กร) ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ในเรื่องการพัฒนากระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. การเตรียมงานแถลงผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าในการเตรียมงานแถลงผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นประธานการประชุมและเป็นผู้นำการแถลงผลการดำเนินงาน และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป



#### ๔. สรุปผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณารายงานสรุปผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (สผ.) ๔๑๙ อาคารรัฐสภา โดยมีประเด็นการปรึกษาหารือและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่จะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ภายใต้สถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองในปัจจุบัน โดยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้แทนสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และผู้แทนสำนักกฎหมาย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสมานฉันท์ และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

#### ๕. สรุปผลการประชุมหารือเรื่องด่วนของ CHRP SUHAKAM Komnas HAM และ PDHJ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ MNHRC เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมหารือเรื่องด่วนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP) มาเลเซีย (SUHAKAM) อินโดนีเซีย (Komnas HAM) และติมอร์-เลสเต (PDHJ) เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมา พร้อมด้วยความเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

#### ๖. ความคืบหน้าของการดำเนินการในภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการในภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ตั้งอยู่เดิม และมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเพิ่มเติม โดยที่ประชุมได้มีความเห็นว่า เห็นควรให้ศูนย์ศึกษาฯ พิจารณาว่าภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาฯ จะดำเนินกิจกรรมหรือโครงการใดบ้าง และเสนอแผนการดำเนินการของศูนย์ศึกษาฯ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

#### ๗. ความคืบหน้าของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบความคืบหน้าของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ทำการ